

Trưởng lão thổ dân Úc thăm viếng Vatican trong Tuần lễ Hòa giải của Úc

Thanh Quảng sdb



Tiến sĩ Ungunmerr Baumann

Trong thời gian ở Vatican, Tiến sĩ Ungunmerr Baumann gặp gỡ các quan chức cấp cao, thảo luận về đức tin, hệ sinh thái và sự hòa giải với người bản địa.

(Tin Vatican - Joseph Tulloch)

Tiến sĩ Miriam-Rose Ungunmerr Baumann, một trưởng lão, giáo sư và nghệ sĩ thổ dân Úc, viếng thăm Vatican từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6.

Trong chuyến thăm kéo dài một tuần, cô sẽ chia sẻ về các chủ đề tâm linh, sinh thái và hòa giải giữa Giáo hội và người Úc bản địa.

Tiến sĩ Ungunmerr Baumann dự kiến sẽ gặp Đức Thánh Cha Phanxicô và tham dự một số sự kiện với các nhân vật cấp cao ở Vatican.

Đại sứ Úc tại Tòa thánh, Chiara Porro, cho biết hôm thứ Năm rằng bà "rất vui mừng" được thông báo về chuyến đi, mang danh là "hành trình đầy cảm xúc của một trong những nhà lãnh đạo bản địa được kính trọng nhất của đất nước chúng ta".

Trưởng tộc, giáo sư, nghệ sĩ, nhà hoạt động

Tiến sĩ Ungunmerr Baumann sinh năm 1950 tại Lãnh thổ phía Bắc Úc, và đã làm việc với tư cách là một giáo sư, nghệ sĩ và người ủng hộ quyền của người bản địa.

Năm 1975, cô trở thành giáo sư thổ dân đầu tiên có đủ tiêu chuẩn trong cả nước.

Năm 1993, cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Francis Xavier ở Daly River.

Một linh mục Việt Nam cha Peter Huấn thuộc Hội Dòng Thánh Tâm, đã dẫn thân làm việc cho người Thổ dân, đã nhiều năm là cha xứ của Giáo xứ St Francis ở Daly River, Cha cũng là người đã thuê mượn Tiến sĩ Baumann làm hiệu trưởng cho trường tiểu học của Giáo xứ St Francis ở Daly River, một trung tâm của Thổ dân, cách xa thủ phủ Darwin của Lãnh thổ Bắc Úc khoảng 300 cây số, nằm bên cạnh dòng sông Daly đầy cá sấu và nhiều cá chẻm Barramundi.



Nhà thờ và nhà xứ thánh Phanxicô Xaviê ở Daly River Bắc Úc



Học sinh tiểu học của trường Phanxicô Xaviê ở Daly River Bắc Úc

Trong khi đó, vào năm 1986, cô đồng sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Merrepen, nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển tinh thần thông qua nghệ thuật thị giác. Cô đã làm việc nhiều với trẻ em thổ dân, giúp chúng sử dụng nghệ thuật để khám phá ra mối quan hệ của chúng với thế giới tự nhiên.

Khả năng lãnh đạo của cô ấy đã mang lại cho cô ấy Huân chương Úc và giải thưởng Người Úc của năm 2021.

Chuyến viếng thăm

Chuyến thăm của Tiến sĩ Ungunmerr Baumann đến Vatican được sắp xếp trùng với Tuần lễ Hòa giải của nước Úc, một lễ kỷ niệm hàng năm có tính cách lịch sử và văn hóa bản địa.

Ngoài cuộc gặp gỡ của bà với Đức Thánh Cha Phanxicô, sự kiện chính trong chuyến đi của bà là bữa tiệc chiêu đãi bà vào buổi tối tại Bảo tàng viện Vatican vào ngày 30 tháng Năm. Ở đó, Tiến sĩ Ungunmerr Baumann – người có tác phẩm nghệ thuật dựa trên truyền thống của Thổ dân và Công giáo – sẽ được giới thiệu như một tác phẩm được trình bán đặc biệt.



Vào ngày 31 tháng 5, bà sẽ tham gia một cuộc thảo luận công khai với Đức Giám mục Paul Tighe, Thư ký Bộ Giáo dục và Văn hóa của Tòa Thánh Vatican.

Hôm đó, Đức Hồng Y Roche, Chủ tịch Thánh Bộ Phụng Vụ của Vatican, sẽ chủ sự Thánh Lễ đánh dấu 50 năm Phụng Vụ Thổ Dân được sử dụng. Ngày hôm sau, Tiến sĩ Ungunmerr Baumann sẽ chia sẻ chủ đề "Quan điểm của người bản địa về hệ sinh thái toàn diện: khái niệm về Dadirri."

Sự kiện cuối cùng của tuần lễ Hòa giải là bài giảng của Cha Frank Brennan SJ, một người ủng hộ người Úc bản địa, về phán quyết 'Mabo' năm 1992, một chiến thắng pháp lý quan trọng về quyền lợi của người bản địa.

Cơ hội "có một không hai"

Thông báo về chuyến thăm, Đại sứ Porro cho hay bà "rất vui mừng được thông báo về chuyến thăm của Tiến sĩ Ungunmerr Baumann tới Rome."

Đề cập đến các cuộc thảo luận về sinh thái học, giáo dục và các vấn đề bản địa, chuyến thăm còn là "cơ hội duy nhất để trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề ưu tiên cho cả Úc và Tòa thánh".

Bà nói thêm: "Đó cũng là một hành trình đầy cảm xúc của một trong những nhà lãnh đạo Bản địa được kính trọng nhất của đất nước chúng ta, và nó sẽ là nguồn cảm hứng và một tấm gương gây được tiếng vang mạnh mẽ với các cộng đồng Thổ dân trên khắp nước Úc."



Cờ của Thổ Dân Úc – Aborigines' Flag



Người Thổ dân Úc múa nhảy